

บาท/ดอลลาร์เข้านี้ทรงตัว,ตลาดรอดูผลวินิจฉัยสถานภาพ"ยิ่งลักษณ์"วันนี้

*บาท/ดอลลาร์เข้านี้ยังทรงตัวจากเมื่อวานนี้ ขณะที่ดีลเลอร์คาดว่า นักลงทุนจะรอฟังคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ กรณีความเป็นรัฐมนตรีของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร รักษาการนายกรัฐมนตรี ในช่วงเที่ยงวันนี้

*ดอลลาร์นิวซีแลนด์ร่วงลงในการซื้อขายช่วงเช้านี้ หลังธนาคารกลางนิวซีแลนด์เตือนว่า อาจต้องแทรกแซงตลาด เพื่อให้ดอลลาร์นิวซีแลนด์อ่อนค่าลง ส่วนดอลลาร์สหรัฐทรงตัวที่ระดับต่ำสุดในรอบ 6 เดือน เมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงิน

*นักลงทุนบางส่วนรู้สึกผิดหวังมากขึ้น ต่อการที่ดอลลาร์ไม่สามารถปรับตัวขึ้นได้ โดยเฉพาะหลังจากการเปิดเผยรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่สดใส เมื่อวันศุกร์ และธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) ยังปรับลดโครงการซื้อพันธบัตรต่อไป

*ตลาดมีแนวโน้มที่จะลงความเห็นไปว่า ธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) จะยังคงไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย แม้หลังจากการยุติมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ(QE) ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปีนี้ ซึ่งปัจจัยดังกล่าว เมื่อรวมกับอัตราเงินเฟ้อต่ำ ทำให้ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐยังร่วงลง และลดความน่าสนใจของดอลลาร์

*ขณะที่ตลาดคาดการณ์ว่า นางเจเน็ต เบลเลน ประธานเฟด จะแสดงท่าทีเชิงผ่อนคลายนโยบาย ในการแถลงต่อสภาคองเกรสในวันนี้ และวันพรุ่งนี้

*ยูโรแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบดอลลาร์ ซึ่งเป็นแรงกดดันมากขึ้นให้ธนาคารกลางยุโรป (อีซีบี) อาจต้องผ่อนคลายนโยบาย ในการประชุมวันพรุ่งนี้ โดยนายมาริโอ ดรากี ประธานอีซีบี กล่าวว่า การแข็งค่าอีกของยูโร อาจจะเป็นปัจจัยกระตุ้นให้มีการดำเนินนโยบาย

*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร ของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 32.375 บาท

*08.16 น.บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 32.37/39 จาก 32.36/37 เมื่อวาน
ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 32.36/40 จาก 32.35/37 เมื่อวาน

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 101.57/62 จาก 101.67 เมื่อวาน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3926/28 จาก 1.3927 เมื่อวาน

"บาทเข้านี้ยังนิ่งอยู่ เพื่อนบ้านมีขยับไปบ้าง แต่ของเรานักลงทุนคงรอฟัง คำวินิจฉัยของศาลฯ ช่วงเที่ยงวันนี้ แล้วค่อยมาดูปฏิกริยากันอีกที" ดีลเลอร์ กล่าว เขา กล่าวว่า เงินบาทเข้านี้ยังทรงตัว ขณะที่สกุลเงินภูมิภาคแข็งค่าได้ เล็กน้อย โดยคาดว่า นักลงทุนยังชะลอตัวอยู่นอกตลาด เพื่อรอฟังคำวินิจฉัยของศาล ในกรณีสถานะภาพของรักษาการนายกรัฐมนตรี ในช่วงเที่ยงวันนี้ว่าจะออกมาเป็นอย่างไร และสถานการณ์มีแนวโน้มจะเป็นอย่างไรต่อไป

ในช่วงเที่ยงวันนี้ ศาลรัฐธรรมนูญจะอ่านคำวินิจฉัย กรณีความเป็นรัฐมนตรี ของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร รักษาการนายกรัฐมนตรี จะสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ หรือไม่ กรณีแต่งตั้งโยกย้าย นายถวิล เปลี่ยนศรี จากเลขาธิการสภาความมั่นคง แห่งชาติ(สมช.)

ดีลเลอร์คาดว่า เงินบาทในวันนี้ ก่อนจะรู้ผลคำวินิจฉัยของศาลฯ คงจะ แกว่งตัวอยู่ในกรอบแคบๆไปก่อน ที่บริเวณ 32.35-32.40

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่า ธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับให้คำเสนอ หรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้